

โครงการหาทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาด 1,200 เตียง สังกัดกองทัพบก มีภารกิจหลักให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้แก่ ข้าราชการ กลาโหม กำลังพลของกองทัพบก ลูกจ้าง คนงาน ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปและเป็นสถาบันการศึกษาและสถานที่ในการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนแพทย์วิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา ซึ่งให้การฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางได้ครบทุกสาขาวิชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และศูนย์อุบัติเหตุ ในปี 2547 ปัจจุบันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกปีละมากกว่า 1 ล้านราย ผู้ป่วยในปีละประมาณ 3 หมื่นราย โดยให้บริการแพทย์แก่ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการกลาโหมตลอดจนครอบครัวและบุคคลพลเรือนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการเป็นโรงพยาบาลรับการส่งกลับ ระดับสูงสุดของกองทัพบก โดยรับทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ เข้ารับการรักษาพยาบาลในแบบฉุกเฉิน รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

กองทัพบก ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2555 และอาคารหลังนี้จะสร้างเคียงข้างกับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสง่างาม โดยมีแนวคิดในการออกแบบ ให้เป็นอาคารรักษาพยาบาลที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้การออกแบบอาคารได้รับรางวัล แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” พร้อมทั้ง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกนำตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาประดิษฐานด้านหน้าอาคาร ซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพลของกองทัพบกและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

“โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” เป็นศูนย์กลางการรับและรักษาเวชกรรมฉุกเฉินและผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเป็นศูนย์รวมการแสดงความจงรักภักดีของกำลังพลกองทัพบกและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ป่วยเจ็บที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มีต่อพระองค์ท่าน เพื่อให้อาคารเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นอาคารตรวจและรักษาโรคที่ทันสมัย ประกอบด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค รวมทั้งระบบสารสนเทศรองรับการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ ยังขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อการรักษาพยาบาลวินิจฉัยทางการแพทย์และระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลดังกล่าว อีกทั้งห้องสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตลอดจนห้องสำหรับการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์

ในการนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงได้ร่วมกันจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 80 พรรษา
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์เวชกรรมฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เป็นศูนย์กลางการรักษาและรับการส่งต่อการรักษาในระดับชั้นนำของประเทศและก้าวสู่ระดับสากลในอนาคต
3. เพื่อให้ผู้ป่วยที่เวชกรรมฉุกเฉินและอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพช่วยลดระยะเวลาการรอรับการรักษาโดยการผ่าตัด บรรเทาความลำบากในการเข้าถึงบริการและลดความคับคั่งของผู้ป่วยที่รอรับการรักษา รวมทั้งได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังการผ่าตัดได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อดำเนินการหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เวชกรรมฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักธุรกิจและประชาชนผู้มีจิตกุศลในการสนับสนุนงบประมาณและร่วมบริจาค
5. เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6. เพื่อการบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศจากฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานของโรงพยาบาลในการรองรับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยของผู้ป่วยทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
7. เพื่อพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถ ของระบบเครือข่ายสารสนเทศศูนย์โรคหัวใจสิรินธรให้ทันสมัย เชื่อมโยงการตรวจรักษาให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย สามารถรองรับปริมาณข้อมูลของศูนย์โรคหัวใจสิรินธร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับโรงพยาบาลอื่นๆที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรองรับการสื่อสารข้อมูลระบบสารสนเทศ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. เพื่อพัฒนาการทางด้านการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์สากล